

**THÔNG BÁO****KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

Về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-----

Ngày 29/8/2023, sau khi nghe Đoàn Giám sát theo Quyết định số 801-QĐ/TU ngày 09/5/2023 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Tỉnh ủy về Chương trình Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động, Phù Cừ, Thành ủy Hưng Yên; cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Kim Động, Phù Cừ và Thành phố Hưng Yên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau:

**I. ƯU ĐIỂM** (đối với cấp ủy, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đơn vị được giám sát)

**1. Về thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU**

Cấp ủy của 03 đơn vị được giám sát đã chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền cùng cấp, cấp ủy cấp dưới, chính quyền, các đoàn thể trong Đảng bộ xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết số 13-NQ/TU gắn việc thực hiện với việc phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chỉ đạo tuyên truyền các quy định của Nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa; tuyên truyền, quảng bá các di tích lịch sử văn hóa, truyền thống quê hương qua các phương tiện truyền thông, trên các nền tảng mạng xã hội. Trang thông tin điện tử của huyện, thành phố có đăng tải các tin, bài về các di tích lịch sử - văn hóa và các lễ hội truyền thống trên địa bàn.

3/3 đơn vị được giám sát đã tổ chức lập quy hoạch hệ thống di tích lịch sử văn hóa tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh; triển khai lập quy hoạch chi tiết đối với các cụm di tích, khu di tích có giá trị tiêu biểu đã được xếp hạng để có cơ sở lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích. Công tác trùng tu tôn tạo, kiểm kê di sản được thực hiện đúng theo quy định.

100% các di tích được thành lập ban quản lý theo quy định của UBND tỉnh. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực huy động nguồn xã hội hóa, cùng sự đóng góp của Nhân dân để tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa.

UBND các huyện, thành phố đã tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể để lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Huyện Phù Cừ đã đưa lễ hội Đền Tống Trân vào danh mục Văn hóa phi vật thể quốc gia. Thành phố Hưng Yên đã thành lập và duy trì Câu lạc bộ ca trù Đào Đăng, tích cực tham gia nhiều hội thi, liên hoan nghệ thuật các cấp và giành được nhiều giải thưởng.

Huyện Phù Cừ đã số hóa di tích địa điểm Cây đa và đền La Tiên đã được số hóa (thăm quan ảo không gian 3D) với 02 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Pháp và có trang Websie: <http://caydalatien.hungyen.gov.vn>; di tích cấp tỉnh nhà thờ Tiến sĩ Doãn Mậu Đàm thôn Cự Phú, xã Tam Đa đã được số hóa (QR).

## **2. Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU**

3/3 đơn vị được giám sát đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp Nghị quyết số 18-NQ/TU gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cấp dưới triển khai thực hiện. Trước khi BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 18, Huyện ủy Phù Cừ đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 28/12/2020 về Chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở giai đoạn 2021- 2025; UBND huyện có Kế hoạch số 38/KH- UBND ngày 08/03/2021 triển khai tổ chức thực hiện.

Các cấp ủy được giám sát đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước hoàn thiện, xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao gắn với việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030...

Đến thời điểm giám sát, huyện Phù Cừ đã đạt nhiều kết quả tích cực, đã quan tâm đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa cấp huyện, xã, thôn cơ bản đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí của Nhân dân.

## **3. Về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU**

Các cấp ủy, chính quyền được giám sát đã bám sát vào sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương với Chương trình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, cụ thể

hóa và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết. Chỉ đạo UBND cấp huyện giao ngành chuyên môn chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân, Hội phụ nữ cấp huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động các chương trình, kế hoạch (về dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình cho cán bộ, hội viên phụ nữ; hạn chế sử dụng rác thải nhựa một lần) xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu về bảo vệ môi trường.... có nhiều hoạt động thiết thực, mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường được triển khai rộng rãi trên địa bàn; triển khai giáo dục chuyên đề trong các nhà trường về nội dung bảo vệ môi trường. Môi trường cảnh quan đã có những thay đổi tích cực, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý tăng. Một số mục tiêu đề ra đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành trước thời hạn. Ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường của cấp ủy các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư đã được nâng cao; các địa phương được giám sát không có điểm nóng về ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.

Các cấp ủy đã quan tâm bảo vệ môi trường ngay từ bước tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư mới vào địa phương, không tiếp nhận dự án đầu tư sản xuất công nghiệp nằm ngoài Cụm công nghiệp, có nguy cơ ô nhiễm môi trường, công nghệ lạc hậu, sử dụng nhiều tài nguyên, năng lượng, phát thải lớn. Tại huyện Kim Động, Phù Cừ, Thành phố Hưng Yên 100% dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 100% chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý tại các đơn vị được giám sát xử lý an toàn theo quy định.

BTV Huyện ủy, UBND huyện Phù Cừ đã chỉ đạo các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện đào hố và tận dụng các vật liệu sẵn có trong gia đình làm nắp đậy hố xử lý rác thải hữu cơ nhằm giảm thiểu lượng rác thải phải vận chuyển, xử lý, giảm ô nhiễm môi trường do rác thải (mô hình này đang được Sở Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn các cấp ủy cơ sở nhân rộng tại các địa bàn nông thôn trong tỉnh).

Hàng năm đều có thông báo cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội, trong đó có lĩnh vực tài nguyên môi trường. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm đến người lao động thu gom rác thải của các tổ vệ sinh môi trường (hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động...) tạo sự đồng thuận gắn bó với công việc.

## **II. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ**

### **1. Về thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU**

#### *1.1. Đối với BTV Huyện ủy Kim Động*

- Việc gắn kết giữa phát huy giá trị các di tích trên địa bàn huyện với hoạt động thăm quan, du lịch; công tác xã hội hóa thu hút nguồn lực để xây dựng, phát triển các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện còn có mặt hạn chế; chưa tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy.

- Chưa thực hiện được công tác số hóa di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, biên dịch, giới thiệu các tài liệu Hán Nôm, ứng dụng công nghệ thông tin vào lưu trữ tài liệu tại Thư viện huyện; chưa hoàn thiện một số hồ sơ khoa học của di tích được xếp hạng cấp quốc gia trên địa bàn huyện. Chế độ chính sách cho người trực tiếp trông coi tại di tích còn hạn chế.

### 1.2. Đối với BTV Huyện ủy Phù Cừ

- Vai trò quản lý nhà nước về di tích ở một số địa phương chưa được chú trọng, quan tâm đúng mức; chế độ, chính sách cho người trực tiếp trông coi di tích đã có nhưng còn hạn chế, ở một số địa phương trên địa bàn huyện chưa quan tâm.

- Công tác quản lý nhà nước về lễ hội ở một số địa phương chưa chặt chẽ, chưa phát huy các giá trị, vẻ đẹp văn hóa truyền thống lịch sử, kiến trúc văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán của địa phương, việc truyền dạy loại hình ca trù, trống quân, chèo đã được quan tâm nhưng kết quả còn hạn chế.

- Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch còn hạn chế, thiếu nguồn lực, chưa tạo được thị trường du lịch phong phú, đa dạng. Chưa có các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái và các hoạt động trải nghiệm, giải trí gần gũi với thiên nhiên có quy mô và sức hấp dẫn đáp ứng nhu cầu đa dạng ngày càng cao của du khách; nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch còn thiếu; các hoạt động du lịch còn đơn điệu, sản phẩm du lịch chưa đặc sắc, đa dạng, chưa có nhiều sản phẩm chất lượng cao, chưa hấp dẫn du khách.

- Công tác xã hội hóa xây dựng trùng tu tôn tạo bảo tồn di sản, di tích ở một số địa phương còn hạn chế,

- Chưa tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy.

### 1.3. Đối với BTV Thành ủy Hưng Yên

- Vai trò quản lý nhà nước về di sản văn hóa ở một số địa phương chưa được chú trọng đúng mức; chế độ, chính sách cho người trực tiếp trông coi tại di tích còn hạn chế.

- Nguồn ngân sách phục vụ cho công tác trùng tu, tôn tạo di tích tại các địa phương còn hạn chế. Công tác xã hội hóa tuy đã được quan tâm song vẫn chưa tương xứng. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động du lịch còn yếu và thiếu; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch còn hạn chế; sản phẩm du lịch chưa đa dạng, phong phú.

- Chưa tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy.

## 2. Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU

### 2.1. Đối với BTV Huyện ủy Kim Động

- Huyện chưa có các công trình thể thao cơ bản đạt chuẩn quốc gia. Dự án xây dựng sân vận động, quy mô 13.688m<sup>2</sup> đã triển khai nhiều năm nay, chậm xử



lý các khó khăn, vướng mắc trong việc bàn giao, giải phóng mặt bằng nên tiến độ triển khai thực hiện còn rất chậm.

- Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao cấp huyện và cơ sở còn thiếu; nhiều xã chưa có nhà luyện tập thể dục thể thao và điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em.

- Còn 02 xã dùng hội trường Đảng ủy, HĐND, UBND xã kiêm chức năng Trung tâm Văn hóa xã; 04 thôn dùng các thiết chế khác làm nơi sinh hoạt cộng đồng, một số nhà văn hóa thôn đã xuống cấp...

- Chưa tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy.

### 2.2. Đối với BTV Huyện ủy Phù Cừ

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành văn bản, Ban Thường vụ Huyện ủy chưa xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch riêng trong triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 08/12/2022 (chỉ ban hành Công văn số 367- CV/HU ngày 15/3/2022 của Huyện ủy về việc rà soát, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU; công văn số 364/UBND-VHTT ngày 18/5/2022 về việc triển khai Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TU).

### 2.3. Đối với BTV Thành ủy Hưng Yên

- Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở còn thiếu đồng bộ, nhiều thiết chế đang bị xuống cấp dẫn đến hiệu quả sử dụng chưa cao. Chưa thực hiện việc cải tạo, nâng cấp Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố do chưa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn giao.

- Đội ngũ quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đa số là kiêm nhiệm, chưa có chế độ đãi ngộ phù hợp nên chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Nguyên nhân, nguồn ngân sách đầu tư cho thiết chế văn hóa, thể thao của thành phố và cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; một số nhà văn hóa khu phố do quỹ đất bị hạn chế nên diện tích nhỏ hẹp, không có các thiết chế thể thao đi kèm phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân.

## 3. Về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU

### 3.1. Đối với BTV Huyện ủy Kim Động

- Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu hiệu quả chưa cao.

- Còn tình trạng đổ rác thải, chất thải không đúng nơi quy định; chậm triển khai di dời các cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư ra khu vực quy hoạch; tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trong khu dân cư còn bất cập, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống dân sinh.

- Triển khai Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong khu dân cư nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2045 còn chậm; số lượng công trình xử lý nước thải tập trung tại các khu dân cư còn hạn chế.

- Chưa thực hiện việc xây dựng mức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên cơ sở mức giá dịch vụ tối đa theo Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh.

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ còn chưa thường xuyên; việc chỉ đạo cấp xã trong triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi gây mất vệ sinh môi trường, đổ, đốt rác thải trái quy định bảo vệ môi trường đối với đối tượng hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường còn hạn chế.

### 3.2. Đối với BTV Huyện ủy Phù Cù

- Do chưa xây dựng được nhà máy xử lý rác thải tập trung tại huyện vì vậy một số điểm tập kết, bãi chôn lấp chất thải đang có nguy cơ quá tải, có nơi đổ rác ra ngoài điểm tập kết, có nơi đốt rác, gây ô nhiễm môi trường...

- Một số khu dân cư chưa bố trí rãnh thoát nước; còn tình trạng nước ứ đọng, tràn ra ngoài đường gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường do chưa được thu gom triệt để...; còn tồn tại một số hộ gia đình chăn nuôi trong khu dân cư chưa có biện pháp xử lý triệt để chất thải gây ô nhiễm môi trường.

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, đơn vị thuộc thẩm quyền chưa được thực hiện thường xuyên.

### 3.3. Đối với BTV Thành ủy Hưng Yên

- Việc ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo đối với cấp xã còn chưa thường xuyên, quyết liệt; giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải.

- Dự án xây dựng khu xử lý nước thải thành phố chưa vận hành chính thức, chưa xử lý hết được lượng nước thải của thành phố; xử lý chất thải sinh hoạt hiện nay chủ yếu là chôn lấp, gây tổn quỹ đất...

- Chưa quy hoạch khu chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư; còn nhiều hộ gia đình chăn nuôi với số lượng lớn ở trong các khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, không khí ..., nguyên nhân do các hộ chăn nuôi có xây dựng hầm Biogas và bể lắng để xử lý chất thải, tuy nhiên bể chứa nhỏ, đơn giản, đã qua hầm Biogas nhưng chưa được xử lý triệt để dẫn đến vẫn phát tán ra môi trường.

## 4- Đối với các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy và các đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Kim Động, Phù Cù, Thành phố Hưng Yên

### 4.1. Ưu điểm

Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; các đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Kim Động, Phù Cù, Thành phố Hưng Yên trên cương vị là

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các đồng chí đã cùng tập thể Thường trực, BTV cấp ủy luôn bám sát vào sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để chủ động xây dựng, chương trình, kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 13-NQ/TU, Nghị quyết số 18-NQ/TU, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội; nhất là các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ đã quan tâm đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa cấp huyện, xã, thôn cơ bản đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí của Nhân dân; đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu gắn với bảo vệ môi trường và sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích văn hóa, lịch sử địa phương.

#### 4.2. Tồn tại, khuyết điểm

Với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các đồng chí có trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã được chỉ ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

### III. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY YÊU CẦU

#### 1- Đối với BTV các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy

1.1. Tiếp tục công tác tuyên truyền, triển khai tổ chức nghiêm các Nghị quyết số 13-NQ/TU, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Kế hoạch của UBND tỉnh: Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 24/01/2022; Kế hoạch số 178-KH/UBND ngày 23/11/2021, Kế hoạch số 76-KH/UBND ngày 13/4/2022; các Chương trình, Kế hoạch của huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã đề ra để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên; phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát toàn bộ hồ sơ khoa học của các di tích trên địa bàn. Những di tích không còn hồ sơ lưu trữ hoặc chưa đầy đủ đề xuất với Ban quản lý di tích tỉnh cho sao lục toàn bộ hồ sơ khoa học từ bản gốc để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại địa phương.

1.2. Tập trung huy động các nguồn lực xã hội, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác; đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các thiết chế văn hóa, thể thao, các công trình vui chơi, giải trí...

1.3. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý văn hóa, thể thao các cấp gắn với tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng

yêu cầu số hóa trong quản lý văn hóa giai đoạn hiện nay. Đòi hỏi nâng cao hoạt động và khai thác hiệu quả của các thư viện, tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn.

1.4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy các giá trị di tích trên địa bàn.

1.5. Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp về công tác môi trường.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân về công tác bảo vệ môi trường, gắn với giao nhiệm vụ để tăng số hộ phân loại, xử lý tại hộ gia đình nhằm giảm vận chuyển, xử lý rác thải. Chủ động rà soát, đánh giá hoạt động của các mô hình trên địa bàn, kết hợp với tham khảo, học tập các mô hình hay cách làm hiệu quả của các địa phương khác để nhân rộng; thí điểm các mô hình mới về môi trường, phân loại, xử lý rác thải.

- Nâng cao hiệu quả các điểm tập kết rác, kết hợp với tìm, lựa chọn các điểm lưu chứa tạm thời, có biện pháp tránh phát tán mùi, phát tán nước rác ra ngoài môi trường để tiếp tục xử lý sau khi có lò đốt rác thải; thu rác thải tại các kênh, mương, sông rạch trên địa bàn; lựa chọn địa điểm, đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để kêu gọi xã hội hóa đầu tư khu xử lý rác thải theo quy hoạch, định hướng trong Quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh; đề nghị điều chỉnh lại vị trí, diện tích khi thấy cần thiết.

- Yêu cầu, lập dự án, kế hoạch thực hiện thu gom, xử lý nước thải khu dân cư nông thôn trên địa bàn; quy định tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn tập trung trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện, xã; chủ động bố trí kinh phí trong dự toán từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách cấp huyện và các nguồn khác theo quy định để triển khai Đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo đúng tiến độ; giai đoạn năm 2023-2025, tập trung triển khai các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt, trong đó có cơ chế đầu tư xây dựng, tổ chức vận hành, thu phí dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải; đánh giá hiệu quả của từng mô hình để làm cơ sở triển khai các công trình xử lý nước thải trên địa bàn.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sớm hình thành các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư theo quy hoạch, từng bước đưa các cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư vào khu chăn nuôi tập trung có hệ thống xử lý nước thải, chất thải theo quy định.

- Chỉ đạo các địa phương huy động, bố trí nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống Camera giám sát an ninh; phát huy vai trò giám sát, tố giác của người dân; tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát về môi trường (thường xuyên, định kỳ, đột xuất); phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tài nguyên, môi trường với lực lượng công an và chính quyền địa phương trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường.



## **2- Đối với BTV Huyện ủy và các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Kim Động**

Phát huy ưu điểm, tập trung khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

2.1. Tiếp tục rà soát, bổ sung đưa vào kế hoạch sử dụng đất của huyện để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao khác như Nhà Văn hóa thiếu nhi cấp huyện; cần chủ động tích cực hơn trong chỉ đạo phối hợp với các cơ quan liên quan sớm xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khẩn trương triển khai xây dựng sân vận động của huyện theo quy định.

2.2. Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, lựa chọn địa điểm đầu tư công trình xử lý nước thải sinh hoạt để quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện theo quy định.

2.3. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo thẩm quyền nhất là các cơ sở, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư, làng nghề; chỉ đạo cấp xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân về công tác vệ sinh môi trường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi gây mất vệ sinh môi trường, xả thải, đốt rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường đối với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của Nhân dân về bảo vệ môi trường.

2.4. Khẩn trương ban hành mức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp với quy định tại Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh.

## **3. Đối với Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Thành phố Hưng Yên**

3.1. Chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện các nội dung trong Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/10/2021; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 08/12/2021; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/6/2021 để có giải pháp tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện bảo đảm đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, thống nhất trong công tác quản lý, khai thác và gắn với phát triển du lịch trên địa bàn Thành phố.

3.2. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc thực hiện các Nghị quyết; bố trí nguồn kinh phí, huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hoàn thành việc mở rộng khuôn viên Văn Miếu Xích Đằng, Đền Trần, Đền Mẫu, Đền Bà Chúa Kho; việc phục dựng đền thờ Quan Trấn thủ Lê Đình Kiên; việc xây dựng và phục dựng Phố Hiến cổ nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, du lịch của tỉnh Hưng Yên.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 13/KH-SVHTTDL ngày 06/2/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tham mưu với tỉnh

trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa làng nghề Hương xạ Cao Thôn, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

3.3. Chỉ đạo UBND các phường, xã xem xét, lựa chọn vị trí, địa điểm xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn và tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp.

3.4. Chỉ đạo UBND Thành phố xây dựng Đề án hoặc kế hoạch chuyển đổi, dừng chôn lấp rác, chuyển sang công nghệ xử lý rác thải tiên tiến, tận dụng nhiệt.

3.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện các nội dung trong Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 08/10/2021; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 08/12/2021; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/6/2021 nhằm phát hiện, xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

#### **4. Đối với BTV Huyện ủy và các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ**

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế; tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa chương trình hành động của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 13-NQ/TU, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4.1. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch số 13/KH-SVHTTDL ngày 6/2/2023 về kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023. Đặc biệt quan tâm các loại hình văn hóa phi vật thể như Chèo, ca trù, trống quân, đồng thời tiếp tục xem xét làm hồ sơ những lễ hội có đủ điều kiện, phối hợp với Sở VHTTDL tham mưu với UBND tỉnh trình Bộ VH, TT& DL xem xét đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Khẩn trương triển khai thực hiện dự án di tích địa điểm Cây đa và đền La Tiến (giai đoạn 1) theo kế hoạch. Hàng năm có phương án huy động nguồn lực xã hội hóa, bố trí nguồn ngân sách các cấp, kịp thời chỉ đạo trùng tu tôn tạo di tích, bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện.

4.2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 28/12/2020 về Chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch số 38/KH- UBND ngày 08/03/2021 của UBND huyện, đồng thời Xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 08/12/2021 chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 18-NQ/TU đề ra.

Xây mới, sửa chữa 03 Nhà văn hóa thôn (Đoàn Đào: 01; Nguyên Hòa: 01; Minh Tiến: 01) đảm bảo đồng bộ và đáp ứng các tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4.3. Phối hợp chặt chẽ các sở, ngành, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Đoàn Đào để xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng tại các điểm, bãi rác tập trung trên địa bàn huyện.

Tăng cường quản lý, vận hành tốt các bãi chôn lấp, điểm tập kết chất thải; rà soát các vị trí quy hoạch các điểm tập kết, chôn lấp không phù hợp để có biện pháp xử lý, kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung.

4.4. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Phù Cừ, ưu tiên thực hiện đào hố và tận dụng các vật liệu sẵn có trong gia đình làm nắp đậy hố xử lý rác thải hữu cơ để giảm thiểu lượng rác thải phải vận chuyển, xử lý, giảm ô nhiễm môi trường do rác thải.

4.5. Sớm hoàn thành đầu tư, vận hành công trình xử lý nước thải tại các khu dân cư thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào; thôn Trà Bò, xã Phan Sào Nam của UBND huyện Phù Cừ. Ban hành cơ chế tổ chức vận hành các công trình xử lý nước thải trên địa bàn, trong đó nêu rõ đơn vị chịu trách nhiệm vận hành và nguồn kinh phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, đánh giá hiệu quả công trình.

4.6. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân không chăn nuôi tập trung trong khu dân cư; không cho phép thành lập mới cơ sở chăn nuôi tập trung trong khu dân cư; quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, di dời các cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi trong khu dân cư ra khu vực chăn nuôi tập trung.

4.7. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, nhất là thực hiện các quy định về quản lý, xử lý chất thải của các cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi, làng nghề theo thẩm quyền trên địa bàn huyện.

## **5- Đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh**

5.1. Chỉ đạo UBND tỉnh: Quan tâm, nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho những người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích đã xếp hạng; kịp thời trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư từ nguồn xã hội hóa để bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch; đầu tư, hỗ trợ kinh phí hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp; tăng kinh phí cho sự nghiệp văn hóa, nhất là kinh phí tổ chức hoạt động tại hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

- Sớm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh (Trung tâm văn hoá tỉnh, Lập dự án xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh; đầu tư xây dựng Nhà thi đấu thể thao đa năng ...); đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục, dự án theo chương trình, đề án, kế hoạch, danh mục đầu tư xây dựng, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh được phê duyệt, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định.

- Chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, đơn vị liên quan phối hợp với huyện Kim Động khẩn trương giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai xây dựng sân vận động Huyện Kim Động nhằm phục vụ các hoạt động của Nhân dân.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch để nâng cao khả năng tiếp nhận và tăng công suất xử lý rác thải, đáp ứng nhu cầu của các địa phương về vận chuyển rác thải sinh hoạt phát sinh mới đến nơi xử lý góp phần từng bước giảm lượng rác thải đang tồn đọng

tại các bãi tập kết rác thải.

- Chỉ đạo UBND Thành phố Hưng Yên xây dựng Đề án hoặc có kế hoạch chuyển đổi, dùng chôn lấp rác, chuyển sang công nghệ xử lý rác thải tiên tiến tận dụng nhiệt.

- Yêu cầu các chủ đầu tư các Khu xử lý chất thải tập trung triển khai thực hiện dự án hoàn thành theo đúng thời gian cam kết, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận các dự án xử lý rác thải tập trung tại huyện Phù Cừ, huyện Khoái Châu nhằm tăng tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

#### 5.2. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Lập kế hoạch tổng thể rà soát, yêu cầu các hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thu gom, xử lý nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường, tái sử dụng nước thải tưới cho cây trồng.

- Hướng dẫn các hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi quy trình vận hành hầm biogas đảm bảo hiệu quả; tái sử dụng nước thải trong nông nghiệp để giảm thiểu xả nước thải ra môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm nước ao, hồ, kênh, mương.

#### 5.3. Chỉ đạo Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí vận hành công trình xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn tập trung theo lộ trình. Tham mưu ban hành mức hỗ trợ cho hộ gia đình đầu tư công trình, thiết bị thu gom, xử lý nước thải tại chỗ.

#### 5.4. Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu về cơ chế sử dụng nguồn vốn từ đấu giá đất, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn khác cho đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải khu dân cư và đầu tư công trình xử lý nước thải.

- Huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt.

- Chủ trì kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các Chủ dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tập trung nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian cam kết. Đồng thời có biện pháp hoặc đề xuất biện pháp xử lý nghiêm các Chủ đầu tư chậm tiến độ, không triển khai dự án.

#### 5.5. Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh để nghiên cứu giải quyết các vấn đề về thu



gom, xử lý nước thải sinh hoạt; nghiên cứu, đánh giá các công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt hiện có, đưa ra biện pháp tối ưu hóa hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt từ các công nghệ hiện có; lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp với điều kiện của tỉnh; xây dựng mô hình công trình, thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt tại chỗ đối với tổ chức, hộ gia đình. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ, ứng dụng kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các sáng kiến mang lại hiệu quả trong việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn.

#### 5.6. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

- Tăng cường mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch cho cán bộ cấp huyện và cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm phụ trách thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã và thôn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp cho cấp huyện được chủ động tu bổ, sửa chữa một số hạng mục thuộc di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh để chống xuống cấp.

#### 5.7. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường quan trắc, dự báo diễn biến chất lượng các thành phần môi trường (đất, nước, không khí) để kịp thời cảnh báo cho người dân; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu đảm bảo phù hợp với điều kiện, năng lực của cộng đồng dân cư.

- Tham mưu UBND tỉnh có biện pháp kịp thời giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nước trên sông Bắc Hưng Hải để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu và cuộc sống sinh hoạt của người dân.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan phổ biến nội dung Đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ, mục tiêu đề ra; hàng năm tham mưu tổ chức sơ kết Đề án.

- Quan tâm đào tạo, tập huấn cho cán bộ công chức làm công tác bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu cấp cơ sở để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý nhà nước tại địa phương.

### **6- Đối với Đảng đoàn HĐND tỉnh**

Quan tâm, kịp thời xem xét các đề xuất của UBND tỉnh trong việc: xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho những người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích đã xếp hạng; cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư từ nguồn xã hội hóa để bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch; đầu tư, hỗ trợ kinh phí hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp; tăng kinh phí cho sự nghiệp

văn hóa, nhất là kinh phí tổ chức hoạt động tại hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Bố trí nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn...

7- Đối với Đảng đoàn Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

Tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết số 13-NQ/TU, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch của UBND tỉnh; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư đối với công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa; vai trò chủ thể người dân trong tham gia đóng góp xây dựng, quản lý, tổ chức các mô hình sinh hoạt văn hóa, thể thao mang tính cộng đồng để người dân có ý thức hơn trong việc bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương gắn với phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

8- Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy phụ trách các đơn vị theo dõi, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; yêu cầu các tập thể và cá nhân được giám sát báo cáo kết quả khắc phục về BTV Tỉnh ủy (qua UBKT Tỉnh ủy).

Các Ban đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng; BTV huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Thông báo này.

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo),
- UBKT Trung ương,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các ban đảng, BCS Đảng, đảng đoàn,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTT TU,
- Các đ/c UV BTV Tỉnh ủy,
- Thành viên Đoàn Giám sát,
- LĐ VPTU, TKBT TU,
- Lưu: VPTU, Hồ sơ (UBKTTU).

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



*Trần Quốc Toàn*  
**Trần Quốc Toàn**